

Số: /BC-UBND

Quảng Phú, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch và Đề án du lịch (quý II, năm 2024)

Căn cứ Kế hoạch Số 205/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch năm 2023.

Thực hiện công văn số 1948/UBND, ngày 18/6/2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch và Đề án du lịch (quý 2, năm 2024). UBND xã Quảng Phú báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Những kết quả đạt được

1. Về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Năm 2023, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 29/12/2023 về việc Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển TTCN, làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm năm 2024, trên cơ sở Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn huyện Quảng Điền đến năm 2025.

Trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2023, UBND xã đã có đề xuất kinh phí đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn tại HTX Mây tre đan Bao la phục vụ phát triển kinh tế gắn với du lịch. Ngày 26/5/2023, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-UBND, về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 29/8/2023 về tổ chức lớp tập huấn truyền nghề, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn tại HTX Mây tre đan Bao La. Ngày 20/9/2023 đã tiến hành khai giảng lớp tập huấn đào tạo nghề, dạy nghề 7 ngày cho lao động nông thôn tại HTX Mây tre đan Bao la với 20 lao động, mục đích của lớp dạy nghề nhằm nâng cao trình độ và tay nghề cho lao động nông thôn, phục vụ sản xuất kết hợp với việc hướng dẫn cho du khách tham gia du lịch trải nghiệm khi đến HTX.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2023 làm tiền đề để phát triển du lịch trong năm 2024. Theo kết luận tại Hội nghị Tổng kết việc thực hiện chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng Chí Nguyễn Tuấn Anh, UVTV – PCT UBND huyện nhấn mạnh đối với xã Quảng Phú cần có kế hoạch xây dựng HTX Mây tre đan Bao La trở thành một điểm du lịch trải nghiệm gắn với phát triển các điểm đến trong địa bàn xã như Hậu trường Phim “Mặc Biếc” du lịch tâm linh Chùa Thiện Khánh, Miếu mộ Đặng Hữu Phở. UBND xã Quảng Phú đã định hướng và phối hợp với HTX Mây tre đan

Bao La xây dựng kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 về việc Triển khai nhiệm vụ phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn xã năm 2024, trong đó trọng tâm các nhiệm vụ cần quyết tâm thực hiện được đó là:

- Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch trải nghiệm ngành nghề truyền thống Mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, dự kiến kinh phí đầu tư 278.500.000đ, trong đó hỗ trợ của Nhà nước 100.000.000đ, dự kiến các hạng mục cụ thể như sau:

stt	Hạng mục	Dvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cối xay lúa, Bộ cối giã gạo, dụng cụ làm gạo.	Bộ	1	15.000.0000	15.000.000
2	Bộ xe đạp nước, Hồ nước, ô ruộng lúa.	Bộ	1	32.000.000	32.000.000
3	Trang phục cho du khách và bộ phận hướng dẫn.	Bộ	30	250.000	7.500.000
4	Nhà trải nghiệm bát giác (diện tích 55m ²)	cái	1	180.000.000	180.000.000
5	Đèn tre lớn (đường kính 2,5m) treo cạnh công.	cái	2	12.000.000	24.000.000
6	Trồng cây cảnh bóng mát				20.000.000
7	Sản xuất khung ảnh bằng Mây tre và kết hợp chụp ảnh lưu niệm cho khách du lịch	Dịch vụ theo yêu cầu của khách du lịch tại HTX			
	Tổng cộng				278.500.000

- Tiếp tục vận động các nguồn xã hội hoá để nâng cấp, chỉnh trang và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn xã để từng bước hình thành và phát triển loại hình du lịch tâm linh trên địa bàn xã.

- Chỉnh trang và tiếp tục quảng bá hình ảnh để thu hút khách du lịch tham quan các điểm làm phim “Mắt Biếc”.

2. Kết quả đạt được tại điểm du lịch trải nghiệm HTX Mây tre đan Bao La:

Kết quả việc thực hiện kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND xã về việc Triển khai nhiệm vụ phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn xã năm 2024 từ đầu năm đến hết quý II là:

Là điểm du lịch trong tour du lịch trải nghiệm huyện, Hợp tác xã Mây tre đan Bao la tiếp tục tổ chức sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đạt nhiều kết quả đáng kể:

- Số lượt khách du lịch tính từ ngày 01/01/2024 đến nay là : 3720 lượt khách

- Số tiền thu được từ thư phí các tour đến hợp có liên quan đến du lịch: 41.350.000đ.

- Số mẫu mã hàng hoá cải tiến để phục vụ cho công tác phát triển du lịch: 15 mẫu.

- Hiện tại HTX chưa bán vé cho khách tham quan du lịch mà chỉ thu phí với các đoàn tham quan trải nghiệm làm rô, quạt, chuồn chuồn .v.v

3. Các hoạt động xúc tiến phát triển du lịch trên địa bàn xã:

Xác định du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Đảng uỷ đã đưa vào Nghị quyết năm 2024 để lãnh đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn tăng cường công tác quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn xã.

Đối với công tác quy hoạch chung xã Quảng Phú, xã đã đưa vào quy hoạch đất du lịch sinh thái tại bãi bồi Nam Phù Nho Lâm (trước nhà văn hóa thôn) với diện tích khoảng 6,0ha.

Về công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác du lịch: UBND xã đã gửi danh sách học viên tham gia lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ về du lịch nông nghiệp nông thôn cho cộng đồng tại huyện.

Kiểm tra và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thuyền súp trên sông Bò cho hộ ông Nguyễn Hải Bằng, khu dịch vụ hai bên Cầu Tứ Phú.

Đối với điểm du lịch cộng đồng hậu trường phim “Mắt Biếc”: Chi đạo HTX Phú Thuận chỉnh trang khuôn viên HTX, giữ nguyên bản hậu trường Trường Đo Đo; thôn Hà Cảng vệ sinh, giữ gìn cây cô đơn để thu hút khách đến tham quan, check in, tạo điểm “chill” đẹp mắt và khung cảnh làng quê bình yên cho du khách.

Đối với các điểm du lịch tâm linh Chùa Thiện Khánh và các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn xã luôn được sự quan tâm từ xã đến thôn và các Ban quản lý di tích trong công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường ... tạo ấn tượng tốt khi khách đến tham quan và lễ bái, dâng hương.

III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian đến

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch và hỗ trợ HTX Mây tre đan Bao La hình thành không gian trải nghiệm và các hạng mục dự kiến thực hiện trong năm 2024.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Tăng cường xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh du lịch của xã cũng như các điểm du lịch, dịch vụ, giá cả du lịch.

- Có phương án bố trí cán bộ phụ trách thuyết minh tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã khi có các đoàn khách đến tham quan.

- Đối với HTX Mây tre đan Bao La: Căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh của mình và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương để đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.

+ Bố trí lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh và nghệ nhân hướng dẫn

ngành nghề trải nghiệm cho khách khi đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm.

+ Công khai sơ đồ khuông viên HTX và các vị trí dịch vụ cho khách du lịch khi đến tham quan được thuận tiện; công khai giá cả phục vụ các dịch vụ tại HTX.

+ Triển khai các hoạt động trải nghiệm cho du khách khi về tham quan đồng thời giới thiệu, kết nối với các điểm làm phim “Mắt Biếc”, di tích trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo tiếp tục giữ gìn 2 điểm hậu trường Phim “Mắt Biếc”. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành HTX Phú Thuận và thôn Hà Cảng cần làm tốt hơn nữa công tác vận động nhân dân đầu tư mở các dịch vụ tại chỗ như ăn uống, giải khát, trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng tại địa phương như: Các sản từ HTX Mây tre đan Bao La, thương hiệu Gạo từ HTX Phú Thuận, Lạc rang tỏi ớt của HTX sản xuất nông sản Bác Vọng Đông, các sản phẩm từ Nấm Linh chi Hà Cảng... Có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng và chính trang cảnh quang, tạo môi trường thân thiện cho du khách khi đến tham điểm du lịch hậu trường phim “Mắt Biếc”.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ du lịch và Đề án du lịch (quý II, năm 2024) của UBND xã Quảng Phú./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Quảng Điền;
- Phòng VH-TT huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Việt